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ขาวจากหนังสือพมิพไทยรัฐ

สารตะกัว่สีทาบาน แบน 100% ปองเด็ก

ภัย!...“สารตะกั่ว” ที่แฝงมากับ “สีทาบาน”...ผสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตภัณฑใหสีมี
ความทนทาน ยึดเกาะพ้ืนผิวไดนาน คนไมนอยอาจจะยังไมรูถึงอันตรายเมื่อสีลอก เปนฝุนผง ปลิว
เขาสูระบบทางเดินหายใจ...ซ้ํารายหากเด็กเล็กไดรับสารตะกั่วโดยรูเทาไมถึงการณก็เปนอันตราย
ได

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ผูอํานวยการศูนยวิจัยเพ่ือสรางเสริมความปลอดภัยและ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ใหขอมูลไววา พิษจากสารตะกั่วในสีน้ํามัน พบ
ไดทั่วไปตามผนังอาคาร โตะ เกาอ้ี หรือแมกระทั่งของเด็กเลน อันตราย...เกิดจากการไดรับสาร
ตะกั่วสะสมเรื้อรังเปนเวลานาน เด็กมีภูมิตานทานออนแอกวาผูใหญ หากไดรับสารตะกั่วจะทําลาย
อวัยวะภายในไดรุนแรงกวา ที่สําคัญก็คือ “ระบบประสาท” และ “สมอง”

งานวิจัยหลายช้ินสะทอนวา หากเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ไดรับสารตะกั่ว จะทําใหไอคิวลดลง
ไดตั้งแต 4–6 จุด...ทําลายระบบไหลเวียนออกซิเจนในเลือด...รวมถึงทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง

“สารตะกั่ว” ในสีทาบานเปนประเด็นรอนวงการอุตสาหกรรมสีมาตั้งแตปที่แลว...เครือขาย
ความรวมมือระหวางประเทศ องคการอนามัยโลก ไดจัดกิจกรรมรณรงคสัปดาหปองกันภัยจากพิษ
ตะกั่ว เพ่ือเพิกถอนสารตะกั่วในสีทาอาคารใน 30 ประเทศกวาทั่วโลก ประเทศไทยก็จัดเวทีเสวนา
ในหัวขอ “ปกปองไอคิวเด็กไทย จากภัยตะกั่ว”

ดร.ลีวีอู เวดราสโก ผูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย ยํ้าวา พิษตะกั่วเปน
ตนเหตุของปญหาสุขภาพ ทั้งโรคโลหิตจาง โรคไตสงผลตอพัฒนาการสติปญญาบกพรองได
องคการอนามัยโลกจึงตองการใหประเทศสมาชิกยกเลิกการใชสารตะกั่วในการผลิตสี



นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข บอกวา
สถานการณทั่วโลกพบวาทุกๆปจะมีเด็กปวยดวยโรคปญญาออนจากพิษตะกั่วกวา 6 แสนคน...
เด็กไทยก็เปนหนึ่งในกลุมเสี่ยงนั้น

นาสนใจวาแหลงกําเนิดที่สําคัญมาจากสีทาผนังที่มีสารตะกั่วปนเปอนอยู จากสาเหตุ ...สี
เสื่อมสภาพ หลุดลอน เปนฝุนชอลกจากผนังตางๆ ที่ตองระวัง เด็กเล็กที่มีอายุต่ํากวา 6 ขวบมี
ความเสี่ยงเมื่อสัมผัสหรือรับประทานผานเขาไปทางระบบทางเดินอาหาร...หมายถึงวารางกาย
ไดรับอันตรายจากพิษตะกั่ว ซึ่งเด็กเล็กสามารถดูดซึมสารตะกั่วไดดีกวาผูใหญถึง 5 เทา สงผล
กระทบตอพัฒนาการทางสมอง ทําใหเด็กมีอาการผิดปกติ สติปญญาบกพรองไดแมไดรับสารตะกั่ว
ในปริมาณเพียงเล็กนอยเทานั้น

ในแวดวงอุตสาหกรรมสีทาอาคารยอมรับถึงอันตรายจากสารตะกั่วที่ผสมในสี ประเด็นดาน
เทคนิคจริงๆแลว “สารตะกั่ว”...ถูกใชเปนวัตถุดิบในรูปผงสี เพ่ือใหมีสีสด เชน สีเหลือง สีแดง สี
เขียว ซึ่งจะพบในกลุมสีเคลือบเงา หรือสีน้ํามันทาอาคารเทานั้น

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กําหนดคามาตรฐานควบคุมสารตะกั่ว
แบบสมัครใจในสีน้ํามันไว คือ ไมเกิน 100 พีพีเอ็ม (ppm) หรือ 100 สวนในลานสวน และมีความ
พยายามผลักดันใหเปนมาตรฐานภาคบังคับดานความปลอดภัยเรื่องโลหะหนักเปนพิษในสีน้ํามัน
จําพวกสารตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม...ไมใหเกิน 100 พีพีเอ็ม ในเบื้องตนสํารวจแลวมี 129
โรงงาน ผูผลิตสียินดีเขารวมทําตามกฎหมายภาคบังคับนี้ หากรัฐมีนโยบายและมีบทลงโทษ
ผูฝาฝนที่ชัดเจน

บัญชรี มณีดิษฐ ผูอํานวยการสายงานวิจัยและพัฒนาฯ บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย)
จํากัด เสริมวา ทีโอเอปฏิวัติวงการสีทาบานยกเลิกการใชสารตะกั่วและปรอทไดสําเร็จ ตั้งแตป
2520

“คุณประจักษ ตั้งคารวคุณ ผูกอตั้งอาณาจักรสีทีโอเอ มีวิสัยทัศนที่กวางไกลเล็งเห็นถึง
อันตรายจากวัตถุดิบที่มีสารโลหะหนักที่เปนพิษ จะเปนอันตรายตอผูบริโภค...สภาพแวดลอม ถา
ปนเปอนไปกับดิน แหลงน้ํา เมื่อปลากินเขาไป...คนทานปลาก็จะไปสะสมอยูในรางกาย ในเลือด
เปนอันตราย”

สีทาอาคาร แบงเปน 2 ประเภทหลักๆ ไดแก สีน้ําทาอาคาร...ใชสําหรับงานปูนคอนกรีต ทั้ง
สีทาภายใน...ภายนอก มีสัดสวนการใชประมาณ 80-90 เปอรเซ็นต ของพ้ืนที่บานทั้งหมด

ประเภทที่สองคือ สีเคลือบเงา หรือ สีน้ํามันทาอาคาร นี่แหละที่เปนตัวเจาปญหาที่มักพบ
สารตะกั่ว ใชสําหรับงานไมและเหล็กเทานั้น มีสัดสวนการใชงานเพียงแค 10 เปอรเซ็นตของพ้ืนที่
บาน

“สารตะกั่ว” มาจากวัตถุดิบ 3 กลุมใหญๆ คือ ผงสี (Pigment)...ที่มักมีปริมาณสารตะกั่วสูง
มาก เพ่ือทําใหสีสด เชน สีแดงสด สีสมสด สีเหลืองสด , สารที่ชวยใหสีน้ํามันแหง (Drier) และ ผงสี



กันสนิม (Anti–Corrosive primer) ซึ่งสามวัตถุดิบหลักนี้จะไมพบในกลุมสีน้ําทาอาคารอยาง
แนนอน

สีปลอดภัยเปนนโยบาย “Greenovation...ที่สุดนวัตกรรมสีปลอดภัยเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดลอม
อยางย่ังยืน” บัญชรี บอกอีกวา ในปที่แลวเราไดยกเลิกการใชสารตะกั่วและโลหะหนักในสีทาอาคาร
ทั้งสีน้ํา สีน้ํามันสีรองพ้ืนกันสนิมไดสําเร็จทั้งหมดแบบ 100% หรือเรียกวา Clean 100%

นอกจากนี้ยังมีมาตรการการควบคุมคุณภาพตางๆภายใน ไมวาจะเปนการควบคุมการใช
วัตถุดิบการผลิตที่ตองไมผสมสารตะกั่วและปรอทจากบริษัทช้ันนําตางประเทศ...กวดขันขั้นตอน
การตรวจสอบปริมาณสารโลหะหนักอยางเขมขน เชน ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม สารหนู...
ทุกลอตการผลิต เครื่องมือการทดสอบ X–Ray diffraction หรือ XRD จะนํามาใชตรวจสอบ
สารประกอบโลหะหนักในสีทุกชนิด เพ่ือใหมั่นใจวาปลอดภัยแนนอน ขั้นตอนงายๆผูซื้อ ...ผูใช
สังเกตหรือดูขอมูลไดจากฉลากรับรองมาตรฐาน มอก.ที่ติดกํากับไวขางกระปองสี รวมทั้งฉลาก
ขอกําหนดกฎหมาย การใชงาน ขอควรระวัง หรือรออีกสักระยะ สมาคมผูผลิตสีแหงประเทศไทย
กําลังดําเนินการจัดทําคูมือ “การใชสีอยางปลอดภัย” เพ่ือเผยแพรใหความรูความเขาใจใหกับ
ผูบริโภคอยางถูกตอง จะไดเลือกใชผลิตภัณฑสีไดอยางเหมาะสม

มูลนิธิบูรณะนิเวศ ทําการศึกษาและสํารวจ “สีน้ํามัน” ที่วางขายในทองตลาดมาตั้งแตป
2556 โดยในปนี้ไดทําการสํารวจอีกครั้งจํานวน 100 ตัวอยาง จาก 56 ย่ีหอ รวม 35 บริษัทผูผลิตสี
แบงเปนกลุมโทนสีขาว 41 ตัวอยาง และกลุมโทนสีสด 59 ตัวอยาง ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล พบวา

ผูผลิตสี 3 บริษัทใหญ ไดแก ทีโอเอ กัปตัน และปามมาสติก...ลด เลิกใชสารตะกั่วในสีน้ํามัน
ทาอาคารแลว แตยังตรวจพบวายังมี 2 บริษัทรายใหญที่ใชสารตะกั่วในกระบวนการผลิตสูงเกินกวา
10,000 พีพีเอ็ม

นอกจากนี้ยังพบสีปลอดสารตะกั่วในสีขาวที่ไมเกินคามาตรฐาน 100 พีพีเอ็ม...เพ่ิมขึ้นอยาง
ชัดเจนจากป 56 ถึง 39 เปอรเซ็นต โดยมีคาสารตะกั่วเฉล่ียที่ตรวจพบลดลงเหลือเพียง 710 พีพี
เอ็ม...จาก 2,915 พีพีเอ็ม ในป 2556 และพบสีปลอดสารตะกั่วที่ไมเกินคามาตรฐาน 100 พีพีเอ็ม
ดวย

สวนในกลุมโทนสีสดก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากป 56 ถึง 22% และพบปริมาณสารตะกั่วที่สูง
เกิน 10,000 พีพีเอ็ม...มีคาลดลงจากป 56 ถึง 17% โดยคาเฉล่ียสารตะกั่วในกลุมสีสดก็ลดลงเหลือ
เพียง 31,341 พีพีเอ็ม

สถานการณวันนี้ อัฏฐพร ฤทธิชาติ นักวิจัยมูลนิธิบูรณะนิเวศ สรุปสั้นๆอยางมีความหวังวา...
“ภาพรวมสีน้ํามัน ปลอดภัย ไรสารตะกั่ว...กําลังใกลถึงฝงฝนในไมชา”



คลัสเตอรหรือพลาสเตอร

รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” เมื่อวันศุกรที่ผานมา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี พูดถึงการพัฒนาคลัสเตอรตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไมรูวารัฐราชการไทยยุคนี้จะ
เขาใจในสิ่งที่ทานนายกฯ พูดสักแคไหน

เมื่อวานไดหยิบ ยกปญหาปาลมน้ํามันไทย อนาคตไมตางอะไรกับการเดินไตบนเสนลวด
เสี่ยงจะรวงลงมาไดทุกเมื่อ เพราะตนทุนการผลิตของเราสูงกวามาเลเซีย ยักษใหญสงออกน้ํามัน
ปาลมดิบเบอร 1 ของโลก ราคาน้ํามันปาลมดิบของเราแพงกวามาเลยลิตรละเกือบ 7 บาท...เราขาย
แขงสูเขาไมได เปนอีกปญหาอยางหนึ่งของการไรคลัสเตอร ไมมีการรวมกลุมอุตสาหกรรมการผลิต
ที่เกี่ยวเนื่องกัน ปาลมน้ํามันเราแพง เกษตรกรปลูกไปแลวขาดทุน รัฐตองเขามาอุม... แตทําไม
โรงงานผลิตน้ํามันปาลมดิบ โรงงานผลิตน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ถึงมีกําไรละ แลวทําไมไมคิดทําใหเกิด
ระบบคลัสเตอร นํากําไรจากสวนกลางน้ํา มาแบงปนใหเกษตรกรตนน้ํากันบาง...เพราะทุกอยางมัน
ทําได ถารูจักคิดทํา บริหารจัดการวางแผนการผลิต พาณิชยรูเรื่องการตลาด ปลายน้ําตรงไหน
ตองการเทาไร อยางไร ชวงเวลาไหน...อุตสาหกรรมรูเรื่องกลางน้ํา โรงงานตองแปรรูปแบบไหนถึง
จะไดผลผลิตที่ปลายน้ําตองการ...เกษตร รูดีเรื่องการผลิตตนน้ํา ทั้งที่คําวา บูรณาการ พูดกันมา
นาน...ถึงวันนี้ยังพูดกันไมรูเรื่อง ตางฝายตางไมยอมบูรณาการเปนคลัสเตอรเดียวกัน ที่ผานมาเคย
ทํากันยังไงก็ยังทํากันอยูอยางนั้น กระทรวงพาณิชยไปทาง อุตสาหกรรมไปอีกทาง เกษตรก็ทําของ
ฉันไป

ตราบใดยังไมมีองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ มีอํานาจสั่งการงานเฉพาะอยางไดเด็ดขาดแบบ
ครบวงจรคลัสเตอร ยากที่ประเทศไทยจะเกิดคลัสเตอรจริงได สินคาเกษตรหลายตัวที่มีปญหาก็
เพราะเรื่องแบบนี้...ตั้งกันไปเถอะ มิสเตอรนั่น มิสเตอรนี่ แกอะไรไมได เพราะจะไปสั่งการขามหัว
ขามหวย ขามกระทรวงไมได ไปๆมาๆกลไกที่บอกวาชวยพัฒนาประเทศ กําลังเปนอุปสรรคของ
ประเทศหรือเปลา

ชมชื่น ชูชอ



ปลูกถั่วเขียวหลังนา รายไดดีกวา นาปรัง

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการขาว เผยวา จากปญหาภัยแลงเมื่อตนปที่ผานมา
ปริมาณน้ําเก็บกักในเขื่อนมีปริมาณนอย จนเปนเหตุ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศขอ
ความรวมมือชาวนาในลุมเจาพระยาและลุมน้ําแมกลองงดทํานาปรัง กรมการขาวรวมกับกรม
สงเสริมการเกษตรไดดําเนินโครงการบริหารจัดการเมล็ดพันธุพืชหลังนา สงเสริมใหเกษตรกรปลูก
ถั่วเขียวเพ่ือชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใน 10 จังหวัด พิษณุโลก, พิจิตร, สุโขทัย,
นครสวรรค, ชัยนาท, สิงหบุรี, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี และเพชรบุรี โดยนําเมล็ด
พันธุพืชถั่วเขียวซึ่งตองการน้ําไมมากมาสงเสริมใหปลูกเปนพืชหลังนา โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุให
ครอบครัวละ 50 กก.ตอพ้ืนที่ 10 ไร ปลูกแทนขาวนาปรังตั้งแตชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 มี
เกษตรกรเขารวมโครงการ 3,439 ราย เปนพ้ืนที่ 20,729 ไร



“การสงเสริมใหปลูกถั่วเขียวเปนพืชหลังนา นอกจากลดความเสี่ยงขาวยืนตนตาย ชาวนามี
รายไดจากการเก็บเมล็ดถั่วเขียวขายผลผลิต 100-200 กก.ตอไร มีพอคาคนกลางมารับซื้อถึง
หมูบาน โดยราคาแตละจังหวัดแตกตางกันตั้งแต กก.ละ 28-35 บาท”

อธิบดีกรมการขาวบอกอีกวา การปลูกในพ้ืนที่แลงซ้ําซาก ความช้ืนในดินต่ํา ปรากฏผลถั่ว
เขียวแคระแกร็น แหง ตาย หรือไมก็มีปญหาตกหนักมากจนน้ําระบายไมทัน หนอนมวนใบทําลาย
จึงใหไถกลบเพ่ือเปนปุยพืชสดบํารุงดินรอปลูกขาวในฤดูกาลตอไป แตจากการติดตามเกษตรกร
รายที่ปลูกถั่วเขียว ทุกปและเกษตรกรรายใหม สวนใหญพอใจเพราะหลังจากหักตนทุนคาไถ-
แรงงาน ยังมีกําไรดีกวาปลูกขาว

“บางคนหลังหักตนทุนมีกําไรจากการขายถั่วเขียว 2,800-5,600 บาทตอไรดีกวาการปลูก
ขาวนาปรัง ซึ่งหลังหักคาไถ คาแรง ปุยเคมี เมล็ดพันธุ ปลูกขาว 1 ไร มีกําไรแค 2,000 บาท หรือ
อาจนอยกวา ปนี้หลังจากชาวนามีทางเลือกที่ดีกวา หลายรายซึ่งมีพ้ืนที่มากกวา 10 ไร ตัดสินใจ
เก็บเมล็ดพันธุถั่วเขียวไวสําหรับปลูกเปนพืชหลังนาในปหนาอีกดวย” นายชาญพิทยา กลาว

อยากระตุนเศรษฐกิจพร่ําเพรื่อ “ปรีดิยาธร” ชี้ถมเงินเทาไรไมพอเก็บใชวันหนา



“ปรีดิยาธร” แทงกั๊กขอดูมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของคลัง ที่จะเสนอ ครม.กอน อางใสเงิน
ไปชวงนี้เงินจะหาย เพราะเศรษฐกิจโลกยังไมรูต่ําสุดเมื่อใด ช้ีไทยตองเก็บเงินไวอุดจุดออนในอีก 2
ป ดานแบงกชาติ เผยผลสํารวจความเห็นนักธุรกิจ ระบุไตรมาส 3 ยัง ไมเห็นสัญญาณธุรกิจฟน
หลังคนไทยระวังใชจาย จี้รัฐเรงลงทุนขนาดใหญขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา ขณะนี้ ยังไมเห็นรายละเอียดของ 6
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ที่กระทรวงการคลังจะเสนอใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา อยางไรก็
ตาม เรื่องที่กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม. ตองผานการลงนามของตนกอน ในฐานะรอง

นายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ ซึ่งตองดูวามาตรการกระตุนเศรษฐกิจดังกลาว จะเสนอกระตุน
ดวยอะไร จะไดผลหรือไม และตองดูเวลาที่เหมาะสม ไมควรใชพร่ําเพรื่อ ที่ผานมา บางมาตรการ
เปนมาตรการระยะยาว แตถูกเรียกวามาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ทั้งที่มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ควรเปนมาตรการระยะสั้น

“รัฐบาลตองชวยเหลือในจุดที่ออนที่สุดกอน คือ ชาวนาที่ปลูกขาวแลว 8 ลานไร เปนขาวที่
ปลูก ในเขตชลประทาน 4.5 ลานไร บางสวนไมไดรับน้ํา คาดจะมีนาขาวเสียหาย 1.5 ลานไร
รัฐบาลจะชดเชยใหเฉพาะในพ้ืนที่ชลประทานที่ปลูกขาวแลว แตไมมีน้ําเล้ียงขาว โดยจะชดเชยให
ตามอัตราที่แทจริง ไมไดชดเชยดวยการใหปจจัยการผลิต เพราะเชยไปแลว สวนเกษตรกรที่รอฝน
ยังไมปลูกขาว หรืออยูในพ้ืนที่ที่มีน้ําผิวดิน ไมมีปญหา ไมตองชดเชย”

สวนอัตราเงินเฟอติดลบนั้น เปนกันทั้งโลก จากราคาน้ํามันลดลง ทําใหราคาทอง เหล็ก
ทองแดง โลหะทุกชนิดลดลงตาม รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรดวย นักเศรษฐศาสตรยังตอบ
ไมไดวาเศรษฐกิจจะต่ําสุดเมื่อใด นอกจากนี้ ยังไดรับผลกระทบจากคาเงินเยนที่ออนคาลงเร็ว จาก
เดิมที่ราว 90 เยนตอดอลลารสหรัฐฯ มาเปน 120-130 เยนตอดอลลาร ทําใหกระทบตอการสงออก
นักเศรษฐศาสตร ประเมินวาราคาน้ํามันจะอยูในระดับต่ําตอไปอีก 2 ป ระหวางนี้ไทยตองดูแล
ตัวเองใหอยูรอด อยาผลีผลาม จะเกิดความเสี่ยง หากจะใสเงินในระบบเศรษฐกิจชวงนี้เงินจะ
หายไปเลย ควรใสเงินในชวงที่เศรษฐกิจเริ่มฟน



สําหรับการใชมาตรการการเงินกระตุนเศรษฐกิจ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กลาววา ไมสมควรอยาง
ย่ิงที่จะใชการลดดอกเบี้ยมากระตุนการบริโภคภาคเอกชน เพราะจะทําใหหนี้ครัวเรือนมากขึ้น
ขณะเดียวกันจะยุใหภาคเอกชนลงทุนในชวงที่กําลังซื้อหดตัว ก็ไมได เพราะจะเปนหนี้ “ตอง
ติดตามเศรษฐกิจโลกใกลชิด และตองอดทนในการบริหาร เพราะการออกมาตรการกระตุนดวยการ
ใชเงินมาอุดเศรษฐกิจในชวงที่ชะลอตัว จะไมไดใชเงินเพียงแคปเดียว แตตองใชเงินถึง 2 ป จึงตอง
เก็บเงินไวอุดจุดออนในอนาคตดวย ที่ผานมา มีคนถามวา ทําไมไมใชเงินใหหมด เพราะถาทําอยาง
นั้น ในวันหนาจะไมมีเงินเหลือมาดูแลเศรษฐกิจ”

ผูสื่อขาวรายงานวา ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดเปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นนัก
ธุรกิจถึงแนวโนมธุรกิจไตรมาส 3 ปนี้ และภาวะธุรกิจไตรมาส 2 ณ สิ้นเดือน ก.ค.58 พบวาไตรมาส
2 ผูประกอบการเห็นวาเศรษฐกิจไทยยังทรงตัว การบริโภคภาคเอกชนยังไมฟนตัวชัดเจน เพราะ
กําลังซื้อผูมีรายไดนอยออนแอ จากหนี้ครัวเรือนสูงและรายไดเกษตรกรต่ํา สวนผูมีรายไดปานกลาง
ถึงสูง แมมีกําลังซื้อ แตยังขาดความเช่ือมั่นเศรษฐกิจในอนาคต จึงระมัดระวังการใชจาย อยางไรก็
ตาม การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ชวยเพ่ิมสภาพคลองของภาคธุรกิจและผูบริโภคไดเพียง
บางสวนเทานั้น ทําใหผูประกอบการตองปรับตัวโดยจัดโปรโมช่ันกระตุนยอดขาย เพ่ือรักษาสวน
แบงการตลาด



ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว จากกําลังการผลิตที่มีอยูยังเพียงพอ สวนการสงออก
ชะลอลงตามเศรษฐกิจคูคาที่ชะลอตัว โดยเฉพาะจีนและอาเซียน ดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยดีขึ้น
เล็กนอยจากไตรมาสกอน โดยเฉพาะในตลาดระดับบน อาทิ คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟา สวน
ภาคการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญพยุงเศรษฐกิจ

สําหรับแนวโนมไตรมาส 3 ยังไมเห็นการปรับตัวดีขึ้นชัดเจน สวนใหญประเมินวาการ
บริโภคจะฟนตัวในป 59 จากเดิมที่คาดอาจฟนตัวในปนี้ เพราะยังไมเห็นปจจัยบวกที่สําคัญ โดย
ยอดขายสินคายังไมดีขึ้น ราคาสินคาเกษตรที่สะทอนรายไดภาคเกษตรยังไมดีขึ้น ประกอบกับ มี
ความกังวลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ ภัยแลงรุนแรงกวาปกอน และการสงออกซบเซา สวนการ
ลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัว เพราะธุรกิจสวนใหญชะลอลงทุนขนาดใหญ แตมีสัญญาณลงทุนในบาง
กลุมธุรกิจ เชน อสังหาริมทรัพย พลังงานทดแทน และคาปลีก-สงขนาดใหญ แตผูประกอบการ
บางสวนจะออกไปลงทุนนอกประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนาม)

ดานการสงออกยังซบเซาตอเนื่อง ผูประกอบการมองวา คาเงินบาทที่ออนคาลงยังไมสงผล
ใหปริมาณคําสั่งซื้อและยอดขายเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ แตคาดวาในไตรมาส 3 ธุรกิจสงออก
บางสวนจะเริ่มไดรับผลดีจากเงินบาทที่ออนคา อาทิ ขาว อาหารสําเร็จรูป ขณะที่การจางงานมี
แนวโนมทรงตัว ตามแนวโนมการลงทุนที่ทรงตัวตอเนื่อง โดยบางกลุมธุรกิจจะลดแรงงานลง แต
ธุรกิจคาสงคาปลีกที่มีการขยายสาขา และธุรกิจบริการทองเที่ยวยังมีความตองการจางงานเพ่ิมขึ้น
อาจทดแทนการจางงานที่ลดลงได อยางไรก็ตาม ผูประกอบการยังรอความชัดเจนของการลงทุน
ภาครัฐ โดยหวังวาการขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐ จะเปนเครื่องยนตหลักที่จะสรางการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะตอไป


